



รับมอบดินเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ จากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
"กลุ่มการทำนาปลอดสารพิษหนองน้ำใหญ่"



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับมอบดินเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร "กลุ่มการทำนาปลอดสารพิษหนองน้ำใหญ่" จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นายประเสริฐ พุ่มพวง นางสาวศุภรัตน์ สุขิเกต และนายชลอ เอี่ยมสะอาด ที่ทำการเพาะปลูกข้าว โดยเป็นข้าวพันธุ์กข ๔๑ จำนวน ๓๒ ไร่ และข้าวพันธุ์กข ๔๓ จำนวน ๑๔ ไร่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่า ปัจจุบันราคาข้าวเปลือก กข ๔๑ ที่ขายได้มีราคาเพียง ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาลดลงจากรอบการผลิตที่แล้ว และในส่วนข้าว กข ๔๓ ที่ทางกลุ่มแปรรูปขายได้รับผลกระทบในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คือมีรายได้ลดลงจากยอดขาย ๓๐% แต่ทางกลุ่มมีการแก้ปัญหาด้วยการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการขายผ่าน Facebook และวางขายสินค้าในร้านของฝากของอำเภอ ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaweb@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-336441



อบรมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ให้คำแนะนำ
การใช้ปุ๋ยและ Data Base แอปพลิเคชัน “รู้ดิน รู้ปุ๋ย”



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาววิไลษา ปิติมาตร เข้ารับการ
อบรมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและ Data Base แอปพลิเคชัน “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชนให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthawad19@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารตำบลดาน้ำเค็ม



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารตำบลดาน้ำเค็ม โดยสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม ผลการติดตามเยี่ยมชม พบว่า กลุ่มได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ไม่สามารถออกขายของได้ ทำให้มีรายได้ลดลงร้อยละ ๗๐ โดยจะมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าประจำเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ได้ให้คำแนะนำทางกลุ่มให้มีการจำหน่ายทางออนไลน์ เช่น ทางไลน์กลุ่ม หรือเฟสบุ๊ค เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรวมถึงการแนะนำให้มีการจัดบันทึกรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องเพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตต่อไป ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลดำน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaiavd@y-mail.com โทร 035-336344 Fax 035-336441



ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Smart Farmer ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานของนายวันชัย ยิ้มพลาย Smart Farmer ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อ สอดถามลักษณะการดำเนินกิจกรรม พบว่าเกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมหลัก ได้แก่ ทำนา พื้นที่ ๒๐ ไร่ ปลุกข้าวพันธุ์ กข๕๑ อายุข้าว ๕๒ วัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่ การปลูกแตงไทยริมคันนาข้าว ไม้ ผลต่างๆ เช่น กล้าย ขนุน มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้มีกิจกรรมด้านปุ๋ยสัตว์และประมง ในพื้นที่ ๑ งาน โดยมีการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน ๕ ตัว เลี้ยงปลาสร้อย และปลานิล จำนวน ๖๐๐ ตัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอมักไถ่ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ สารเมตาโรเซียม เพื่อป้องกันการระบาดของ หนอนและเพลี้ยในแปลงของเกษตรกร พร้อมสร้างการรับรู้การผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดี (GAP) ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอมักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaweb@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-336441



ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำเริง สุนทรคงตระกูล ประธานแปลงใหญ่
พืชผัก ตำบลนาคู พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ร่วมกันจัดทำเอกสารเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเสนอราคา โดยมี
นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คอยให้คำแนะนำ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่
พืชผัก ตำบลนาคู ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ฯ เป็นเงิน ๒,๓๗๙,๐๑๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อ
เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ในการนี้กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคูได้จัดส่งหนังสือ
เชิญชวนแล้วจำนวน ๒๑ แห่ง และจำทำการรับยื่นของเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการกลุ่ม
แปลงใหญ่ พืชผักตำบลนาคู





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



แนะนำการใช้สารเร่ง พด.๒ แก่สมาชิก ศ.ด.ป.ช.เครือข่าย



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ให้คำแนะนำการปรับปรุงแปลงปลูกข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้สารเร่ง พด.๒ เป็นตัวเร่งการย่อยสลายตอซังในแปลง พร้อมสนับสนุนสารเร่ง พด.๒ และวิธีการเตรียมสารก่อนการใช้งานและวิธีการใช้สารให้แก่ สมาชิก ศดปช.เครือข่าย ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





มอบสารชีวภัณฑ์



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อติดตามกิจกรรมทางการเกษตรและมอบเชื้อราเมตาไรเซียมให้กับนายพจน์ เวทการ (Smart Farmer ตำบลหนองน้ำใหญ่ ปี ๒๕๖๔) ซึ่งมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่ ๒๘ ไร่ ไม้ผลไม่ยืนต้น ๒ ไร่ และมีการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบบ้าน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่า มีการระบาดของเพลี้ยและหนอนไหมมะเขือ จึงมีการแนะนำวิธีการใช้และประโยชน์ของเชื้อราเมตาไรเซียมให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปทดลองใช้และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรคนอื่นในพื้นที่ต่อไป ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com In5 035-336344 Fax 035-335441



ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เห็นปลอดสารพิษครบวงจร
(วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดวราภภา ตำบลหนองน้ำใหญ่)



วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมถึงสอบถาม ปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนสถานการณ์การตลาดในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปัจจุบันพบว่า ทางกลุ่มได้รับผลกระทบจากการขายดอกเห็ดสด ทำให้มีรายได้ ลดลงกว่า ๓๐% แต่ทางกลุ่มมีการแก้ปัญหาด้วยการนำดอกเห็ดสดที่บานแล้ว มาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่ม ช่องทางการตลาด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฟักไห้ จึงได้มีการแนะนำให้ทางกลุ่มมีการสร้าง ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ โดยเริ่มจากการขายบน Facebook และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทางกลุ่ม ยื่นขอใบรับรองระบบการผลิตพืช GAP เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองน้ำใหญ่ อำเภอฟักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ให้บริการคลินิกพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้กระถาง



วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้บริการคลินิกพืช เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า ในไม้กระถางแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้กระถางตำบลอมฤต ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา





**การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔**



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกิริติ ประธานวิสาหกิจชุมชน การผลิตข้าวเพื่อบริโภคแบบครบวงจรอำเภอผักไห่ ผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดได้แสดงวิสัยทัศน์การทำงานแก่คณะกรรมการ ผ่าน Google Meet joining info ณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





DAE
กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



**โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู**



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคูดำเนินการเปิดซองเสนอราคาจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาด ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และรถไถโรตารี ขนาด ๑๔ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๔,๓๐๐ บาท ซึ่งมีผู้มำยื่นซองเสนอราคา ๔ บริษัท โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัทคูโบต้าสตรัควิทย์ ๒๐๐๙ สุพรรณบุรี จำกัด เสนอราคา ๑,๓๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ให้คำแนะนำและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ด้วย





ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู



วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู ได้ดำเนินการรับซองเสนอราคาในการจัดซื้อรถไถพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วงเงิน ๑,๓๘๔,๓๐๐ บาท ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู โดยมีนายสันติ ทังระ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอผักไห่ และนายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาคู ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานพบว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการเปิดซองในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.





เข้าร่วมประชุมการจัดทำบัญชี โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด



วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ google meet เรื่อง การจัดทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำเอกสารเพิ่มมากขึ้น





ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มผลิตกระยาสาทรและพริกแกง



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มผลิตกระยาสาทรและพริกแกง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและการตลาดของกลุ่มฯ โดยปัจจุบันพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การดำเนินงานค่อนข้างลำบาก และยอดการสั่งซื้อก็ลดลงจำนวนมาก ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำตะเคียน อำเภอมักไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามเยี่ยมชมเขียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก.เครือข่าย ตำบลนาคู



วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกพืช ของนางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง เกษตรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) และเป็นเกษตรกรในโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่าเกษตรกรมีการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเรือน และมีการวางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และได้ราคาที่เป็นธรรม แต่พื้นที่เพาะปลูกประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงจำเป็นต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลในการเพาะปลูก





ติดตามข้อมูลการเพาะปลูกข้าวและสถานการณ์น้ำสำหรับ
การเพาะปลูกในพื้นที่ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามข้อมูลการเพาะปลูกข้าวและสถานการณ์น้ำสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ตำบลลาดน้ำเค็ม ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต./รช.) ผลจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าตำบลลาดน้ำเค็ม มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ ๑,๔๑๙ ไร่ โดยอายุข้าวอยู่ในช่วง ๔๐-๑๐๐ วัน และสถานการณ์น้ำยังมีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐรา ทาโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP กับนายอภิชาติ กรอบรูป เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลท่าดินแดง จากการติดตามพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบัติตามระเบียบ และเกษตรกรได้มีการจดบันทึกแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงแนะนำให้เกษตรกรได้จดบันทึกเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ให้เกษตรกรพื้นที่ได้ทราบต่อไป ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์



วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับนายธรรมรัตน์ ธงขาว Young Smart Farmer ตำบลกุฎี เพื่อไปประชาสัมพันธ์ต่อให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทำการเพาะปลูกข้าว จากการสอบถามพบว่าช่วงนี้เกษตรกรพบปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช จึงแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืช รวมถึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าว



วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าว และติดตามเยี่ยมเยียนพื้นที่การเกษตรของนางน้ำผึ้ง สีแดงสุข เกษตรกรโครงการ ๕ ประสาส์บสานเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคู อำเภอดักไ้ พบว่า พบว่า สถานการณ์น้ำของพื้นที่เพาะปลูกข้าวของน้ำผึ้ง สีแดงสุข อยู่ในเกณฑ์ปกติและมีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูนาปี และในขณะที่ข้าวอยู่ในระยะใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง (นาปี รอบ ๒) หลังจากการเก็บเกี่ยวในส่วนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสาส์บสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่ เนื่องจากได้นำพื้นที่ไปเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดักไ้ ซึ่งในระหว่างนี้เกษตรกรได้ดำเนินเพาะกล้าบัวสีจำหน่ายสร้างรายได้ โดยวางจำหน่ายที่บริเวณถนนสุพรรณบุรี-ป่าโมก





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ (DM)



วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (DM) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงาน





ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔



วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ google meet ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมชี้แจงการสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตร



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตร ผ่านทางระบบ Google meet ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน ในการดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการเข้าใช้บริการคลินิกเกษตร





**เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง
โครงการชลประทานในลุ่มแม่น้ำน้อย**



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอดักไถ่ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร) ผ่านช่องทางวีดีโออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดักไถ่ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วย/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา พื้นที่ศึกษา ลักษณะโครงการส่งน้ำ และสภาพปัญหาของโครงการเบื้องต้น และขอบเขตการศึกษาของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม





**เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง
โครงการชลประทานในลุ่มแม่น้ำน้อย**



วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอดักไถ่ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดักไถ่ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วย/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา พื้นที่ศึกษา ลักษณะโครงการส่งน้ำ และสภาพปัญหาของโครงการเบื้องต้น และขอบเขตการศึกษาของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม





ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอผักไห่



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา มโนรัตน์ เกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบนโยบาย/ข้อสั่งการในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามตรวจเยี่ยม Smart Farmer / Young Smart Farmer



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม Smart Farmer / Young Smart Farmer เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและการตลาดของเกษตรกร โดยปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้ทำการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการวัสดุหลังการเก็บเกี่ยว ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครื่องข่าย ตำบลดอนลาน



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐรา ทาโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางเพ็ญประภา ราหุล และนายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานและสนับสนุนเอกสารองค์ความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครื่องข่าย ตำบลดอนลาน เพื่อไว้ให้สมาชิกศูนย์ฯ และเกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนลานใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว พบว่า ข้าวในพื้นที่ตำบลดอนลาน มีช่วงอายุประมาณ ๙๐ - ๑๐๐ วัน และคาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม โดยประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์





เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลลำตะเคียน



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลลำตะเคียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัย และการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุด เพื่อป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสาววัลริษา ปิติมาตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตกระยาสารทและพริกแกงในช่วงเดือน สิงหาคม จนถึงพฤศจิกายน ตลอดจนวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำตะเคียน อำเภอฟักให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดลำตะเคียน



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดลำตะเคียน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดลำตะเคียน เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่ ที่จะทำการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร และนักเรียนในโรงเรียนวัดลำตะเคียน ณ โรงเรียนวัดลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี



วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการตลาดของกลุ่มฯ โดยปัจจุบันพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้การดำเนินงานค่อนข้างยาก ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำตะเตียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแนวทางทฤษฎีใหม่



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแนวทางทฤษฎีใหม่ แปลงของนายวิรัตน์ ขอสกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑ ทำเกษตรไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โดยมีกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ เลี้ยงปลา ปลูกผัก (พริกแดง แตงไทย บวบ มะเขือเปราะ พริกชี้หนู มะระ กะเพรา ถั่วฝักยาว และตะไคร้) ไม้ผล (กล้วย มะม่วง และมะละกอ) ไม้ใช้สอย (คาลิปัตส และไม้สัก) ปศุสัตว์ (เปิดและไก่) และกบในกระชัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงให้มีการจดบัญชี รายรับ-รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบต้นทุนผลตอบแทนที่แท้จริง ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดลำตะเคียน



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางสาววัลลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายอุดร สมบุญทวงศ์ ประธานศูนย์ ศตปช.ลำตะเคียน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดลำตะเคียน เพื่อประเมินงบประมาณในการปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร และนักเรียนในโรงเรียนวัดลำตะเคียน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาเสนอในที่ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกด.) ตำบลลำตะเคียน เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกลุ่มเพื่อมาดำเนินงานต่อ ณ โรงเรียนวัดลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามเยี่ยมชม Smart Farmer



วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐรา ทาโสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามเยี่ยมชม นายจำลอง กุฎีรัตน์ Smart Farmer ผู้ปลูกข้าว จำนวน ๒ แปลง พื้นที่รวม ๒๔ ไร่ จากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าว ๑ แปลง จำนวน ๑๐ ไร่ ได้ผลผลิต ๑๒ ตัน เกษตรกรนำข้าวไปจำหน่ายให้กับโรงสีที่อำเภอเสนา และข้าวในพื้นที่ตำบล ท่าดินแดงอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์การจัดการวัสดุทางการเกษตรและงดเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ให้เกษตรกรได้ทราบ ณ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ Young Smart Farmer



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐรา ทาโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมการปลูกไม้ประดับ ของ นายธเนศ กรอบทอง Young Smart Farmer หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์การตลาด พบว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไม่มีผลกระทบต่อการทำไม้ประดับ ซึ่งยังมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มเติม





**เยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอผักไห่**



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศพก.อำเภอผักไห่ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญหาของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของ ศพก.อำเภอผักไห่ เบื้องต้น พบน้ำบริเวณกั้นบ่อที่ขุดใหม่มีลักษณะเป็นสีเหลืองเข้มมีฝ้าจับบริเวณขอบบ่อ ชั้นดินบริเวณขอบบ่อเป็นสีเทาปนขาว จึงแนะนำการใช้ปูนขาวหรือไดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดต่างของดิน และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอผักไห่ หมู่ ๖ ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปหน่อไม้ดอง



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปหน่อไม้ดอง ผลการติดตามเยี่ยมเยียนพบว่า กลุ่มฯ ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมแยกกันภายในครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มได้ และได้ผลผลิตกัณฑ์น้อยลง โดยสามารถผลิตได้สัปดาห์ละ ๕๐ ขวด และนำผลผลิตกัณฑ์ที่ได้มาร่วมกันขาย โดยแหล่งจำหน่ายได้แก่ การขายภายในชุมชน และทางออนไลน์ ซึ่งสามารถขายได้จำนวน ๓๐ ขวด/สัปดาห์ คิดเป็นเงิน จำนวน ๖๐๐ บาท/สัปดาห์ และได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุฎี อำเภอมักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคู่ร่วมใจพัฒนา



วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการติดตามเยี่ยมเยียน การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคู่ร่วมใจพัฒนา ณ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคู่ร่วมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอมักให้ พบว่า กลุ่มยังมีการรวบรวมผลผลิตผักจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง แต่คู่ค้าได้ปรับลดปริมาณการรับซื้อลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คณะกรรมการกลุ่มจึงได้ดำเนินการจัดหาคู่ค้าเพิ่มขึ้น





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : avuthava09@gmail.com โทร 035-336344 Fax 035-335441



ติดตามข้อมูลการเพาะปลูกข้าวและสถานการณ์น้ำ



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ติดตามข้อมูลการเพาะปลูกข้าวและสถานการณ์น้ำสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใหญ่ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหนองน้ำใหญ่ เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต./รอ.) ผลจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ในหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ มีพื้นที่ปลูกข้าว ๑,๓๗๐ ไร่ ส่วนใหญ่อายุข้าวมากกว่า ๖๐ วัน โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วประมาณ ๒๒๐ ไร่ และสถานการณ์น้ำยังมีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





รับมอบสารเร่งซูเปอร์ พด.๒,พด.๓ และ พด.๗
จากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา



วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา ราहुล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ รับมอบสารเร่งซูเปอร์ พด.๒,พด.๓ และ พด.๗ จากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำเกษตรกรในพื้นที่อำเภอผักไห่ ใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพย่อยสลายตอซังข้าว การป้องกันหรือยับยั้งของเชื้อโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากเน่าโคนเน่า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต่อไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

